

มูลนิธิแอร์บัสประสานความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์

- เครื่องบินทดสอบแอร์บัส เอ340 กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางจากเมืองลียง พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและการกู้ภัย 28 คน รวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นเกือบ 30 ตัน ด้วยการสนับสนุนจากองค์กร ‘อัครชียง กงเทรอ ลา ฟาม’ (Action Contre la Faim)
- เที่ยวบินขนส่งของสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ ด้วยแอร์บัส เอ321ลำใหม่ล่าสุด นำทีมแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ 11 ตัน โดยองค์กรการกุศลฮิวเมดิกา (Humedica) ออกเดินทางจากเมืองฮัมบูร์กคืนนี้

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ประเทศฟิลิปปินส์ประสบกับหนึ่งในพายุไต้ฝุ่นซึ่งถือว่าเป็นลูกที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ พายุ “ไห่เยี่ยน” ได้โหมกระหน่ำเข้าทางตอนกลางของเกาะซามาร์ เลย์เต และจังหวัดอื่นๆ ในเมืองวิซายาส ของประเทศฟิลิปปินส์จนทำลายเมืองทั้งเมือง ทิ้งไว้เพียงกองโคลนและซากความเสียหายมหาศาล ร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากหลายพันศพ รวมถึงผู้รอดภัยอีกหลายพันคนที่ต้องอยู่โดยขาดแคลนอาหาร น้ำ และที่พักอาศัย

ในขณะนี้ มูลนิธิแอร์บัสกำลังดำเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่างๆ หลายโครงการ

เครื่องบินทดสอบแอร์บัส เอ340-300 ได้ออกจากเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเวลา 7.45 น. เข้าวันนี้ เพื่อเดินทางไปยังเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและการกู้ภัยเร่งด่วนจำนวน 28 คน รวมถึงอุปกรณ์ในการผลิตน้ำบริสุทธิ์และขนมปังกรอบให้พลังงานจำนวนเกือบ 30 ตัน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในฟิลิปปินส์ ภารกิจบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นด้วยความร่วมมือจากองค์กรอัครชียง กงเทรอ ลา ฟาม (Action Contre la Faim) โดยเครื่องบินลำดังกล่าวมีกำหนดเดินทางถึงที่หมายในเช้าวันเสาร์ 7.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

นอกจากนั้น เที่ยวบินขนส่งของสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ ด้วยแอร์บัส เอ321ลำใหม่ล่าสุด ก็ได้ถูกใช้ลำเลียงทีมแพทย์ และพยาบาล 10 คน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารน้ำหนักรวม 11 ตัน ไปยังเมืองทาโคลบาน ผ่านกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ความช่วยเหลือนี้เกิดจากการร่วมมือกันของพันธมิตรต่างๆ ของมูลนิธิ ได้แก่ สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ องค์กรการกุศลฮิวเมดิกา (Humedica) และบริษัท คูแ่น อุนด์ นาเกิ้ล (Kühne &

Nagel) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยเที่ยวบินจะเดินทางออกจากที่ทำการแอร์บัสในเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน เย็นวันศุกร์นี้ และคาดว่าจะถึงสนามบินกรุงมะนิลาในวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น จากนั้นทีมบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ จะเดินทางต่อไปยังเมืองทาโคลบาน

“ประเทศฟิลิปปินส์ได้ประสบกับภัยพิบัติที่ทำร้ายมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง และมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะมองหาความเป็นไปได้ทุกทาง ว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อช่วยบรรเทาเหตุการณ์ร้ายแรงในครั้งนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” ฟาบริซ เบรจิเย่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัส และประธานมูลนิธิแอร์บัสมากล่าว “มันทำให้ผมซาบซึ้งและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นทีมงานของเราทำงานมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ของมูลนิธิ เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายที่เรามีส่วนร่วมกันนี้ และผมหวังที่จะได้กล่าวคำขอบคุณกับทุกคนที่มีส่วนร่วม”

ฌ็อง-แบพติสต์ ลามาร์ช ผู้อำนวยการด้านการขนส่งขององค์กรต่อต้านความหิวโหย (เอซีเอฟ) กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้มีค่ากับ เอซีเอฟมาก ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพันธมิตรทางด้านการขนส่งผู้ทรงเกียรติของเรา แอร์บัสช่วยให้เรายื่นมือเข้าไปมอบความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์เร่งด่วนต่างๆ เช่นช่วงหลังเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติที่เฮติในปี 2553 และล่าสุดที่ฟิลิปปินส์ การให้ความสนับสนุนทางด้านการขนส่งนี้ช่วยให้เราปฏิบัติการกิจได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงการช่วยชีวิตผู้คนมากมาย และให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้”

“พวกเราซาบซึ้งมากที่ได้มีโอกาสนำความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปสู่เมืองทาโคลบานอย่างรวดเร็ว” โวล์ฟกัง โกรส กรรมการผู้จัดการองค์กรฮิวเมดิกา (Humedica) กล่าวว่า “ณ ปัจจุบัน เรามีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ 12 คนในทาโคลบาน ซึ่งกำลังทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนและต้องการการสนับสนุน รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน”

จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิแอร์บัสได้ปฏิบัติการกิจในการส่งเที่ยวบินบรรเทาทุกข์หรือเที่ยวบินการกุศลไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วโลกสำเร็จลุล่วงแล้ว 34 เที่ยวบิน และได้สร้างเครือข่ายระดับโลกซึ่งประกอบไปด้วยสายการบินและองค์กรบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนงานทางด้านมนุษยธรรมในระดับสากล

เกี่ยวกับองค์กรต่อต้านความหิวโหย

องค์กรต่อต้านความหิวโหยมีความชำนาญในการเข้าให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างเช่น สงคราม ความขัดแย้ง และภัยธรรมชาติ โปรแกรมความช่วยเหลือด้านต่างๆ ขององค์กรรวมถึงความช่วยเหลือทางด้าน โภชนาการและสุขภาพ น้ำและสุขอนามัย รวมถึงความปลอดภัยทางด้านอาหาร พวกเขาได้ช่วยเหลือผู้คนกว่า 6 ล้านคนในกว่า 40 ประเทศ มูลนิธิแอร์บัสและองค์กรต่อต้านความหิวโหยทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ปี 2552 และได้ประสานความร่วมมือกันในภารกิจมากมาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในประเทศเสดในปี 2553 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ www.actioncontrelafaim.org/en/